



ข่าวสาร

ศรีปทุม

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๕๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒

คณะนาฏศิลป์ มรพส.ตัวแทนไทยร่วมขบวนพาเหรดนานาชาติ งาน Chingay Parade Singapore'๐๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดเข้าร่วมงานขบวนพาเหรดนานาชาติ "Chingay Parade ๒๐๐๙" ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ดังนั้น ททท.โดย ผอ.ประภัสสร์ พิริยะเกียรติ ผอ.ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิก ได้ให้เกียรติคณะนาฏศิลป์ มรพส. เป็นตัวแทนขบวนประเทศไทย เข้าร่วมขบวนพาเหรดนานาชาติครั้งนี้



งาน The Chingay Parade เป็นขบวนประจำปีบนถนนที่จัดขึ้นในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองปีใหม่ของชาวจีน (ตรุษจีน) คำว่า Chingay มีต้นกำเนิดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบึงประเทศมาเลเซีย ซึ่งออกเสียงเหมือนกับคำจีนที่หมายถึงเวทียี่สิบส่วนที่ตกแต่งขึ้นหรือลอย ปัจจุบันขบวนพาเหรดได้ค่อยๆรวมตัวกันจนเป็นกลุ่มใหญ่หลากหลายวัฒนธรรมและมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วโลกทุกปี

อาจารย์นิภารัตน์ กล่าวว่า "นับเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ มีนักแสดงเข้าร่วมทั้งหมด ๓๕ คน ขบวนพาเหรดที่จัดเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ใช้ดนตรีสดประกอบการเดินขบวน(ยกเว้นหน้าคณะกรรมการ)สำหรับการแสดงมีความพิเศษและแตกต่างจากที่เคยเข้าร่วมงานจากหลายประเทศคือ ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้จัดกลุ่มการแสดงหน้าคณะกรรมการพร้อมกัน ๓ ประเทศ ซึ่งประเทศไทยอยู่ร่วมกับประเทศไต้หวัน และฟิลิปปินส์ ลักษณะการแสดงจะต้องทำการแสดงประกอบเพลงเมื่อประเทศนั้นขึ้นทำการแสดงด้วย โดยให้แต่ละประเทศใช้เวลาแสดงประมาณ ๑๐.๓๐ นาที เช่น เมื่อประเทศไทยทำการแสดง ประเทศไต้หวันและฟิลิปปินส์ ก็จะต้องแสดงประกอบเพลงไทยของเราพร้อมกันด้วย

แต่รูปแบบลีลาการแสดงจะแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าประเทศนั้นจะนำเสนอออกมาอย่างไร ทางคณะของเราเองก็ได้ออกแบบลีลาการแสดงให้เข้ากับเพลงของประเทศไต้หวันและฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการทำงานที่ยากและท้าทายความสามารถของอาจารย์ผู้กำกับและนักแสดง ที่ต้องอาศัยความสามัคคี ความขยันในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก เพราะครั้งนี้มีนักแสดงจำนวนมาก ด้วยบทเพลงที่ไม่มีดนตรีที่แตกต่างกันผู้แสดงต้องจับจังหวะเพลงให้ถูกต้องและแสดงพร้อมเพรียงอย่างสวยงาม ที่ผ่านมาคณะนาฏศิลป์ฯ ได้ทำการฝึกซ้อมอย่างหนักตั้งแต่เดือนตุลาคม ๕๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๔ เดือน นักแสดงพิบูลสงครามทุกคนมีความตั้งใจและจะทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุดสมกับที่ได้เกียรติครั้งนี้"

การเข้าร่วมขบวนพาเหรดนานาชาติดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในกลุ่มตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

● **ขอรับบริจาคเครื่องเลือกค่าน้ำ** ให้กับนางสาวชมพูนุช กลิ่นตลบ นักศึกษาศาสาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาอาหารแปรรูป สามารถบริจาคได้ที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือติดต่อผู้ปกครอง โทร. ๐๘๖-๑๙๙-๙๙๓๖ และ ๐๘๗-๕๔๔-๕๒๐๗

● **วันนี้(๒๘ ม.ค.) ศูนย์ IT ขอเชิญบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย** เข้ารับการอบรม หลักสูตร "การติดตั้งและการใช้งาน Software License Keys" ณ อาคารศูนย์ภาษาฯ แบ่งออกเป็น ๒ รอบคือ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● **วันนี้(๒๘ ม.ค.) ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเกี่ยวกับการจัดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร** เข้าร่วมรับฟัง การสัมมนาเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีวิบูล

● **สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ "วิทยากรร่วมใจปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว ๔" ณ โรงเรียนบ้านน้ำยาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๒** จึงขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อกันหนาว เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงห้องสมุด ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนสนามเด็กเล่น หรือทุนการศึกษา แก่น้องๆ ที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนบริจาคได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคมนี้

● **มรพส. สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา(กศ.ป.ป)** เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ ๑ อันดับ เสียค่าธรรมเนียม ๓๐๐ บาท ผู้สมัครสามารถติดต่อขอซื้อระเบียบการสมัคร ราคาชุดละ ๕๐ บาท ได้ที่กองบริการการการศึกษา อาคารภุชงนา ส่วนทะเลแก้ว หรือสำนักงานอธิบดี ส่วนวังจันทน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๘๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการการศึกษา อาคารภุชงนา หรือทางเว็บไซต์ www.psu.ac.th, reg.psu.ac.th

● **มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาและอาจารย์ประจำตามสัญญา** สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

๑. **ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา** สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

๒. **ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา (ระดับ ป.โท หรือ ป. ตรี ภาษาจีน) จำนวน ๑ อัตรา** สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางภาษาจีน ได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ โดยผ่านการทำวิทยานิพนธ์และอาจารย์ ป.ตรี จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษาจีน โดยได้เกรดเฉลี่ยในรายวิชาภาษาจีน ๓.๒๕ ขึ้นไป และได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ซึ่งได้ขยายเวลาการสมัครจากเดิมวันที่ ๕ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ เป็น วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓. **ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา** ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ เพศชาย อายุไม่เกิน ๔๕ ปี เป็นผู้ผ่านพ้นเกณฑ์ทหารมาแล้ว และมีใบรับรองแพทย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครที่กองบริหารงานบุคคลอาคารสารภี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๕๕๒๖-๗๐๘๙ หรือ ที่ www.psu.ac.th

นางสาวอรไท เมฆฉาย นักศึกษามิถุนานนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ : ข่าว